

Số:163/TB-UBND

Thường Xuân, ngày 19 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lôi Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Ngày 17/7/2024, UBND huyện Thường Xuân đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Hội nghị do đồng chí Lôi Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ huyện, các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Về kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định và tiếp tục đạt được kết quả quan trọng: Sản xuất nông nghiệp khá toàn diện, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ như: Thu hoạch cây trồng vụ Đông 2023-2024 tăng 5,7%; gieo trồng vụ Xuân 2024 tăng 1,59%; trồng rừng tăng 13,2%; sản lượng thủy sản tăng 81,5%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 5,5%, tổng lượt khách du lịch tăng 45%, tổng thu du lịch tăng 256,6%; tổng thu ngân sách huyện, xã tăng 39%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

2. Về tồn tại, hạn chế

Việc kết nối doanh nghiệp để liên kết sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa còn chưa rõ nét, chưa tạo được thương hiệu. Tiến độ xây dựng Nông thôn mới còn chậm; nhiều sản phẩm Ocop không duy trì sản xuất thường xuyên, chưa thành sản phẩm phát triển trên thị trường. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn để xảy ra vi phạm như: quản lý quy hoạch,

trật tự xây dựng, các hoạt động thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh, quản lý tài nguyên khoáng sản, cơ sở thu mua, sơ chế lâm sản trái phép, chưa kiên quyết xử lý. Công tác chuẩn bị đầu tư chậm, giải phóng mặt bằng một số dự án không đạt kế hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất chậm về thủ tục, không đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện vốn sự nghiệp của 03 chương trình MTQG chậm, không đạt kế hoạch giải ngân. Công tác chuyển đổi số ở một số ở hầu hết các địa phương, đơn vị chưa được chú trọng, quan tâm thực sự, kết quả còn rất thấp, nhiều tiêu chí không đạt. Chất lượng giáo dục các trường vùng cao còn thấp, công tác quản lý trong giáo dục còn có dấu hiệu buông lỏng ở một số đơn vị, để xảy ra đơn thư vượt cấp, tồn tại những sai phạm kéo dài (THCS Lương Sơn, Mầm Non Luận Khê, Mầm non Xuân Dương), trang thiết bị một số đơn vị không đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và học; công tác xã hội hóa giáo dục thực hiện hiệu quả chưa cao. Chất lượng khám chữa bệnh tuy có chuyên biến nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; còn có cơ sở hành nghề y dược trái phép. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp như an ninh nông thôn, an ninh thông tin; tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích còn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm; tội phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Còn có cán bộ, viên chức vi phạm những điều đảng viên không được làm; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, biểu hiện né tránh, đùn đẩy, chọn việc.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- *Về khách quan:* Tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá cả hàng hóa một số mặt hàng tăng cao; một số quy định, hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia chồng chéo, không sát với thực tế; thị trường bất động sản có phục hồi nhưng chưa thực sự tích cực; nguồn thu trên địa bàn huyện còn thấp, chưa tạo sự đột phá trong đầu tư phát triển để giảm nghèo nhanh và bền vững.

- *Về chủ quan:* Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số cơ quan, phòng ban cấp huyện với các xã, thị trấn chưa chặt chẽ, có việc chưa thống nhất, còn vướng mắc nhưng chưa chủ động, phối hợp, đề xuất hướng giải quyết, làm chậm tiến độ. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo quản lý năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, sợ trách nhiệm, thiếu tâm huyết, làm việc cầm chừng; việc theo dõi, giám sát, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực, địa phương chưa sâu sát, quyết liệt.

4. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024: Ngoài các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn cần xác định 6 tháng cuối năm 2024 là thời gian cần tăng tốc, bứt phá, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

4.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

- Trong 06 tháng cuối năm 2024 khối lượng công việc cần thực hiện rất

lớn, đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục bám sát thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã được giao tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

- Về công tác tham mưu, phối hợp: Đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ, cùng nhau đề xuất hướng giải quyết, đồng thời chủ động linh hoạt trong phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4.2. Nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực

- Về sản xuất Nông - Lâm – Thủy sản: Quan tâm đến phát triển trồng cây Quế. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo tiêm phòng đợt 2 cho gia súc, gia cầm. Xây dựng một số mô hình liên kết hội trong sản xuất chăn nuôi để mở rộng số lượng và chất lượng vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; quản lý, khai thác nuôi trồng thủy sản phải tập trung. Tập trung hoàn thiện các tiêu chí để xã Xuân Cao đạt chuẩn NTM, xã Thọ Thanh đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Ngọc Phụng đạt NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo hoàn thành 04 sản phẩm đạt OCop cấp tỉnh tại các xã Bát Mọt, Thị Trấn, Tân Thành.

- Về công nghiệp, xây dựng: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng: từ khâu đầu tư, thực hiện giải phóng mặt bằng; đảm bảo hoàn thành cao nhất giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình phê duyệt các quy hoạch đô thị; Chương trình phát triển đô thị, đề án công nhận đô thị loại V. Tích cực mời gọi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phấn đấu thành lập mới 19 doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu năm 2024; các ngân hàng ưu tiên về nguồn vốn để cho vay đối với hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Về công tác thu ngân sách: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; tập trung chống thất thu thuế, thu nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm; đảm bảo tỷ lệ tăng thu ngân sách so với dự toán tỉnh giao là 10%. Nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước; tiết kiệm chi thường xuyên, các khoản chi chưa thật sự cần thiết để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển.

- Về lĩnh vực dịch vụ: Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa thiết yếu để chủ động có phương án, biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu; phát triển các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ vận tải, du lịch, ăn uống, giải trí. Tổ chức quảng bá; xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp đầu tư

vào phát triển du lịch trên địa bàn huyện, tập trung đầu tư một số hạng mục thiết yếu để khai thác tiềm năng, thu hút du khách.

- *Về thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, giải phóng mặt bằng:* Rà soát từng dự án vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng năm 2024. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; tập trung xử lý các tồn đọng về đất đai như đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục về đất đai.

- *Về đầu tư công:* Chỉ đạo tập trung đánh giá, làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư trong từng khâu công việc, giai đoạn thực hiện dự án, từ đó xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với từng dự án; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới. Khẩn trương triển khai thực hiện các dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cập nhật dự án đầu tư của Công ty đầu tư phát triển nghỉ dưỡng Xuân Liên thuộc Tập đoàn TH vào các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của các xã, thị trấn: Vạn Xuân, Yên Nhân, Lương Sơn, Thị trấn Thường Xuân.

- *Về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giám sát*

Quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, nhất là khai thác các mỏ làm vật liệu xây dựng. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, các vụ việc liên quan đến đất đai. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, các chương trình, dự án hỗ trợ vùng dân tộc.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, trật tự xây dựng và các cơ sở băm dăm keo, nhà ở, các dự án đầu tư xây dựng, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các phòng, ban liên quan thực hiện kiểm tra, hoàn thành báo cáo UBND huyện, trước ngày 15/8/2024.

- *Về lĩnh vực Văn hoá:* Tăng cường quản lý về văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; duy trì việc phát thanh, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện kế hoạch Bảo tồn tiếng nói, chữ viết; nghệ thuật trình diễn dân gian và hoạt động lễ hội tiêu biểu trên địa bàn huyện. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ mừng cơm mới, lễ hội đua thuyền. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Chỉ đạo công tác chuyển đổi số đối với các xã theo kế hoạch.

- *Về lĩnh vực giáo dục:* Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp đánh giá chất lượng; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên để triển khai nhiệm vụ năm học 2024- 2025. Thực hiện công tác sắp xếp cán bộ

quản lý, giáo viên, nhân viên đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ năm học mới. Quản lý chặt chẽ chấn chỉnh việc lạm thu không đúng quy định trong các trường học. Tích cực chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 của huyện

- *Về lĩnh vực y tế:* Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện Đề án dinh dưỡng ở trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 13,4%. Quản lý chặt công tác hành nghề Y - Dược ngoài công lập. Tăng cường công tác dân số KHHGD, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế, BHXH tự nguyện.

- *Về lĩnh vực lao động- TBXH:* Chủ động nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, nhất là giải pháp về phát triển sản xuất; giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách; tổ chức tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)

- *Về công tác cải cách hành chính*

Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT giải quyết thủ tục hành chính. Chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ chậm, quá hạn. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để đơn thư tồn đọng kéo dài, tạo thành “điểm nóng”; tăng cường công tác đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc theo quy định, không để khiếu kiện đông người. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

- *Về công tác quốc phòng quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:* Chủ động theo dõi nắm chắc tình hình an ninh biên giới và các địa bàn trọng điểm. Tổ chức chuẩn bị tuyển quân năm 2025, tổ chức niệm 80 năm ngày thành lập QĐNDVN, 35 năm ngày quốc phòng toàn dân; Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Chủ động phòng chống, trấn áp các tội phạm, các tệ nạn xã hội, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm trên không gian mạng; thực hiện các đồng bộ giải pháp an toàn giao thông, giảm mức thấp nhất về số vụ và thiệt hại. Thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở.

- *Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện.* Đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, vận động để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 22-CT/TU, ngày

30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định.

Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lôi Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, đơn vị có liên quan được biết, nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lục Đăng Hỏa